



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, เว็บไซต์ newstv, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์ workpoint, ไอเอ็นเอ็น, 77kaoded, kapook, thaipbs, bangkokinsight, nationweekend, thaigov, sanook, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก

-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก สธ. แถลง พบผู้ป่วยรายใหม่ 89 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย 51 ราย จากสนามมวย 32 ราย กลุ่มสถานบันเทิง 2 ราย กลุ่มร่วมพิธีทางศาสนา 6 ราย กลุ่มสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า 11 ราย 2.ผู้ป่วยรายใหม่ 38 ราย มาจากต่างประเทศ 12 ราย ทำงานที่แออัดใกล้ชิดคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติ 6 ราย และรอผลสอบสวนประวัติเสี่ยงอีก 20 ราย สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมีเพิ่ม 4 ราย รวมเป็น 7 ราย สรุปผู้ป่วยสะสม 411 ราย กลับบ้านแล้ว 44 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอยู่ระหว่างรักษา 366 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาววัยทำงานที่ไม่ได้ดกกิจกรรมสังคม ไม่เว้นระยะห่างบุคคล และนำโรคมาริตคนใกล้ชิด ครอบครัว เพื่อน โรคนี้รุนแรงในกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก คนมีโรคประจำตัว

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. เผย ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทุกองค์กร คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยสธ.มอบให้กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สนับสนุนข้อมูล เวชภัณฑ์ ยา การส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้จะเน้นใน กทม. ที่พบผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั่วประเทศ และเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมโรคด้วยมาตรการต่าง ๆ ให้ทุกจังหวัดนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์ โดยมี ผวจ. มีอำนาจเต็ม ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีนพ.สสจ.เป็นเลขานุการ ส่วนประชาชนต้องปรับพฤติกรรม การอยู่ร่วมกัน ให้ความสำคัญกับการเว้นระยะห่างทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

-ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิบดีร.ม.สธ. กล่าวว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหนักไม่มีรพ.รับได้ทั้งหมด จึงต้องจัดให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น โรงแรม โดย 23 มี.ค. จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ทันที ส่วนตัวเลขของผู้ติดเชื้อ ภายใน 7 วันจะมีโอกาสเห็นถึงหลักพัน สำหรับกรณีผู้ว่า กทม. ออกมาตรการสกัดการแพร่เชื้อในพื้นที่ กทม. ถือเป็นโมเดล ให้กับต่างจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติตาม

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีแพรวา ดาราสาว ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนประวัติเสี่ยง ซึ่งต้องใช้เวลา ส่วนการติดตามผู้ป่วยจากสนามมวย ปัจจุบันติดตามได้เกือบ 100 คน ย้ำว่ากลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการตนเองต่อว่าไม่มีไข้หรือทางเดินหายใจติดขัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เสนอข่าว สธ.ปรับนิยามเกณฑ์ผู้เข้าข่ายตรวจ COVID-19 ดังนี้ 1.อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศา ร่วมกับมีอาการทางเดินระบบหายใจ 2.สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำงานในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 มีประวัติไปชุมนุม ในช่วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยโควิด-19 3.กรณีในสถานพยาบาล ได้แก่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่หอบหืดไม่ได้/อาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชม. อาการรุนแรง หรือเสียชีวิตโดยหาสาเหตุไม่ได้ ภาพถ่ายรังสีปอดเข้าได้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4.กรณีการป่วยเป็นกลุ่มก้อน กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน และกรณีในสถานที่แห่งเดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มก้อนนั้นต้องมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ sanook, ศูนย์ข่าวแบชฟิก, ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ mcot, ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตือน ตระหนักโควิด-19 มากไป จะส่งผลกระทบต่อจิตใจ แนะนำหลัก 3 สร้าง ได้แก่ ‘สร้างความปลอดภัย’ ด้วยหลักล้าง เลี่ยง ลด ‘สร้างความสงบ’ ไม่ตื่นกลัว จัดเวลา รับและส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และ ‘สร้างความหวัง’ โดยอาศัยพลังสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเชิงบวก ร่วมกับ ‘2 ใช้’ คือ ใช้พลังทางสังคมร่วมกัน และใช้สัมพันธ์ภาพที่มีอยู่ในการให้กำลังใจ ดูแลซึ่งกันและกัน

ประเด็นผลกระทบ

1.ปิดพื้นที่เสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, nationweekend, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ thaipbs, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>sanook</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมอีก 26 พื้นที่ เริ่ม 22 มี.ค.-12 เม.ย. 2563 ส่วนร้านอาหารยังเปิดตามปกติ แต่ขอให้ปรับรูปแบบจากนั่งรับประทานในร้าน เป็นแบบใส่กล่องกลับบ้าน และซูเปอร์มาร์เก็ตให้เปิดตามปกติ ร้านสะดวกซื้อให้หมั่นทำความสะอาด ร้านขายยายังเปิดปกติ มีจุดบริการแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้า เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนอนุญาตให้พนักงานทำงานที่บ้าน ส่วนหน่วยงานของรัฐให้ใช้วิธีเหลื่อมเวลาหรือสลับวันการทำงานตามความเหมาะสม</p> <p>-ผู้ว่าฯ 5 จังหวัดปริมณฑล ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงแพร่ระบาดเช่นเดียวกับ กทม. ตั้งแต่ 22 มี.ค.-12 เม.ย. 2563</p> <p>จ. นครปฐม ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงตั้งแต่ 22 มี.ค. - 31 มี.ค. 2563</p> <p>-ผู้ว่าฯ จังหวัดต่าง ๆ ทอยออกคำสั่งปิดพื้นที่เสี่ยงตามแนวทาง กทม.</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. กล่าวว่า ไม่ได้หมายความว่า จะปิดเมือง แต่ปิดผู้ป่วยใน กทม.ไม่ให้เดินทางไปต่างจังหวัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งทุกคน รู้จักเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีโอกาสติดเชื้อโควิด-19</p> <p>2.ประชาชนกักตุนสินค้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว หลังมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่ม 22 วัน ประชาชนในกทม.และปริมณฑลพากันออกไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคภายในห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19</p> <p>-ผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก @ผู้ว่าฯอ๊อควิน ขอไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกกักตุนสินค้า ยืนยันว่ามีอาหารและสินค้าจำเป็นเพียงพอต่อความต้องการ โดยมีสำนักงานเขตผู้ดูแลพื้นที่ควบคุม ตรวจสอบ</p> <p>3.ผู้ป่วยโพสต์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : newstv, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ santi g lawyerlife โพสต์ข้อความขอโทษสถาบันบำราศนราดูร พร้อมยอมรับทุกคำตำหนิว่ากล่าวจากสังคม และขอบคุณ ผอ. และรอง ผอ.สถาบันบำราศ ที่มาพูดคุยและรับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เฟสบุ๊ก Teerawat Thalerngsakul</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า เป็นกลุ่มที่กลับจาก Hokkaido วันที่ 8-15 ก.พ. ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง หลังจากกลับมามีข่าวผู้ป่วยเมืองแหวกที่ทำให้ทางการไทยเริ่มประกาศให้จำกัดบริเวณเฝ้าดูอาการ ทำให้เริ่มมีความสับสน ได้หาข้อมูลจาก Website ของกรมควบคุมโรค และตัดสินใจไปที่สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการคัดกรอง สอบถามประวัติการเดินทางหรือการสัมผัสโรค ว่าเป็นไปตามข้อบ่งชี้หรือไม่ จัดให้อยู่ห้องแยกโรค มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียด จนทราบผลว่าไม่ติดเชื้อ ทำให้รู้สึกมั่นใจในระบบการทำงานของ สธ. เชื่อว่าไม่มีกรณีปิดข่าว</p> <p>4.นัายาตรวจ COVID-19 ขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก สธ. แนะนำว่า ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงหรือไม่มีอาการยังไม่จำเป็นต้องมาตรวจ เพราะข้อมูลพบว่าเมื่อไม่มีอาการโอกาสตรวจพบเชื่อน้อย ถ้าไปรพ.จะเพิ่มภาระและเพิ่มความเสี่ยงติดโรค ส่วนกรณีรพ.บางแห่งประกาศปิดบริการตรวจโควิด-19 ชั่วคราว เนื่องจากนัายาทดสอบขาดแคลน ล่าสุด อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงว่าปัจจุบันนัายาที่ใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีเพียงพอ แต่มีประชาชนต้องการตรวจหาเชื้อจำนวนมาก ทำให้สารสกัด DNA และ RNA จากเลือดที่ใช้ประกอบการตรวจไม่เพียงพอ ซึ่งจะมีการนำมาเพิ่มในสัปดาห์นี้ ขอให้ประชาชนตรวจสอบเกณฑ์คัดกรองโรคเบื้องต้นได้ที่แอปพลิเคชัน รพ.ราชวิถี และแอปพลิเคชันกรมควบคุมโรค</p> <p>-นางนงนุช ภิรมย์สินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่ไม่มีประวัติเสี่ยง อย่าไปรพ.เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพราะขณะนี้มีคนจำนวนมากไปตรวจหาเชื้อทั้งที่รพ.รัฐ และรพ.เอกชน ทำให้นัายาที่ใช้ในการตรวจไม่เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งจัดหาให้สถานพยาบาลเป็นการด่วน</p> <p>5.โก่งราคาหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายประเสริฐพงษ์ ทรนวัตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า ไปซื้อหน้ากากอนามัยในตลาดย่านการค้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ พบว่าราคาแผ่นละ 30 บาท ทั้งที่เป็นสินค้าควบคุม เพราะขาดตลาด และจะมีแต่หน้ากากผ้าที่ขายแผ่นละ 20-30 บาท ผাগหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการ</p> <p>6.เจลล้างมือปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นาวิน ตาร์ นักแสดงหนุ่ม สั่งซื้อแอลกอฮอล์ทางเฟซบุ๊ก แต่ได้ของปลอม กลิ่นคล้ายนัายาเช็ดกระจก จึงเตือนให้ระวัง และจะไปแจ้งความต่อไป</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเด็นการรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว สก.ภูซาง จ.พะเยา สั่งตร. 3 นายกักตัว 14 วัน หลังพบภรรยา ตร.ใกล้ชิดนายก อบต.เชียงแรง ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 และประสานทุกหน่วยติดตามควบคุมโรคกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว จ.เชียงราย แลกพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายแรก เป็นชายอายุ 35 ปี มีประวัติเดินทางไปบ่อนคาสิโนที่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา และไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์เสียงใต้, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เผยยอดติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 7 ราย ผลตรวจยืนยันล่าสุด 2 ราย เป็น 2 แม่ลูกคนไทยที่มีสามีเป็นชาวอิตาลี ติดเชื้อหลังสามีเดินทางมาเยี่ยมที่ จ.ภูเก็ต ส่วนยอดผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี 29 คน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว รพ.นครปฐม ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 4 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย อยู่ระหว่างรักษา 3 ราย ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนियามการคัดกรอง 38 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สก.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.บางสะพานน้อย ยังไม่มีผู้อยู่ในภาวะเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัส</p>	
<p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำเนียบรัฐบาล นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เน้นย้ำให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วง 1-2 วันนี้ ในการติดตามจำนวนผู้ยืนยันการติดเชื้อ เพื่อดูแลและจัดหาสถานที่รักษาอย่างเหมาะสม รวมถึงหาสถานที่สำรองในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ประสานและสั่งการเตรียมการไปแล้ว</p> <p>-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ก.พ.หารือร่วมกับ ก.ดิจิทัลฯ และสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ออกแนวทางปฏิบัติให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย ก.ดิจิทัลฯ ให้คำแนะนำเรื่องการรับส่งและประสานทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประชุมผ่านระบบวิดีโอ คาดว่าวันพุธที่ 25 มี.ค. จะนัดชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวงให้รับทราบ ขณะที่ ก.พ.ย้ำว่าการทำงานดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ประสิทธิภาพของงานลดลง โดยเฉพาะงานบริการประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว รมว.พาณิชย์ หารือร่วมกับ ก.พาณิชย์ ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม ก.มหาดไทย ก.ยุติธรรม ก.กลาโหม ก.พัฒนาสังคมฯ กทม. สมาคมรพ.เอกชน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่องเวชภัณฑ์ป้องกันชนิดต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ในสถานพยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะต้องมีเวชภัณฑ์ป้องกันเพียงพอ ประกอบด้วย เจลล้างมือและแอลกอฮอล์ ก.อุตสาหกรรม จะรับผิดชอบผลิตให้เพียงพอับความต้องการ หน้ากาก N95 ก.สาธารณสุข จะกระจายให้เพียงพอในสถานพยาบาล ชุดคลุมป้องกันทางการแพทย์ ก.สาธารณสุขจะรับผิดชอบจัดหาและกระจายไปยังรพ.ทุกสังกัดทั่วประเทศ ถุงมือแพทย์ ผู้แทนจาก ออย. ยืนยันว่ามีเพียงพอ ที่วัดไข้ ออย. จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขนานเข้ามามีจำหน่าย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ก.สาธารณสุข รับผิดชอบกระจายไปรพ. ส่วนการกระจายให้กับกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด สำหรับประชาชนทั่วไป รัฐบาลรมรคให้ใช้หน้ากากทางเลือก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุปรีดา อุดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า มาตรการระยะห่างทางสังคมถือเป็นแนวปฏิบัติในการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค สสส.จะสนับสนุนแนวทางนี้ให้กับรพ. สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และประชาชนที่ต้องอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก โดยจัดทำในรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ และจัดทำคลิปวิดีโอป้องกันตัวจากความเสี่ยงในการรับเชื้อ เน้นสื่อสารข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยใช้แฮชแท็ก #ไทยรู้สู้โควิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก นำทหารพร้อมรถน้ำและอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นน้ำผสมสารฆ่าเชื้อโรคตามอากาศและพื้น ทำความสะอาดตั้งแต่หน้าห้างโฮมโปรเลียบด่วนรามอินทรา กรุงเทพฯ ต่อเนื่องไปยังห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อีสวิลล์ ตลาดนัดหัวมุม และจุดที่ค้าขายมวยคังสิทธา ถนนสุขุมวิท เขตลาดพร้าว ซึ่งเป็นค่ายของ แมทธิว ดิน</p> <p>-นายสุพิทล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า ได้นำเสนอแผนจัดทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน ให้ ก.คลังพิจารณา ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย โดยรัฐบาลจะเป็น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้รับผิดชอบเบี่ยงประเด็นภัยให้ทั้งหมด ใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท</p> <p>Fake News สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ js100</p> <p>-เสนอข่าว กรณีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยถึงระดับ 4 สธ.ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ขณะนี้ไทยยังอยู่ในระดับที่ 2 ส่วนรายงานจาก WHO วันที่ 16 มี.ค. 2563 เป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์และแผนการตอบสนองของประเทศต่อการระบาดของโรค ซึ่งไทยอยู่ในระดับที่ 4 คือ มีความสามารถในการเตรียมพร้อม และการตอบสนองต่อการระบาดที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป</p> <p>-จากมีการโพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า “มีเด็กติดเชื้อ COVID-19 เสียชีวิตอยู่รพ.แห่งหนึ่งใน จ.ตราด” สธ.ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง สสจ.ตราดระบุว่ายังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บก.ปอท. สืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยปล่อยข่าวปลอมเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งหมด 7 จุด คือ 1.น.ส.กิตติลักษณ์ ใช้ทวิตเตอร์ จำ สตอร์รี่ โพสต์ว่า อุตรธานีมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5 ราย อยู่ในพื้นที่อุตรธานี 2.นายสาโรจน์ โพสต์เฟซบุ๊ก สาโรจน์ขอเป็นข้าราชการทุกชาติไป ว่า "ประกาศพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ทั้ง 11 คนไปมาแล้วสุด" พบว่าอยู่ในพื้นที่อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 3.น.ส.ฉวีฉวีเรีย ใช้เฟซบุ๊ก Amily Amy โพสต์ว่า "อุตรธานีมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 5 ราย" พบว่าอยู่ใน อ.เมือง จ.อุตรธานี 4.นายอัครนันท์ ใช้เฟซบุ๊ก Akaranan Jene Taewsraku โพสต์ว่า "พบนักเรียนติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 15 คน ที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่" พบว่าอยู่ในพื้นที่อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 5.นางฐิติทิพย์ โพสต์ในเว็บไซต์ OKNATION ว่า "ประกาศพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ทั้ง 11 คนไปมาแล้วสุด" พบว่าอยู่ในพื้นที่โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร 6.น.ส.ศิริรัตน์ ใช้เฟซบุ๊ก Sirirat Nurat โพสต์ว่า "สธ.จัดโซนอันตรายติดเชื้อ COVID-19" พบว่าอยู่ในพื้นที่ อ.สิเกา จ.ตรัง 7.นายวชิรากร ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ว่า "ประกาศพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ทั้ง 11 คนไปมาแล้วสุด" พบว่าอยู่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationweekend, เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ mthai</p> <p>-จีน สถานการณ์ดีขึ้น ล่าสุดอยู่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ยอดผู้ติดเชื้อราว 8 หมื่นราย ตอนนี้หายแล้วราว 7 หมื่นราย</p> <p>-สิงคโปร์ รายงานผู้เสียชีวิต 2 คนแรกของประเทศ คนแรกเป็นหญิงชาวสิงคโปร์ อายุ 75 ปี คนที่สอง ชายชาวอินโดนีเซีย อายุ 64 ปี ปัจจุบันสิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 385 คน</p> <p>-อิหร่าน ยอดรวมผู้เสียชีวิต 1,556 ราย ติดเชื้อ 20,610 คน จะบังคับใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม และมาตรการจำกัดการเดินทาง เพียง 2-3 สัปดาห์ คาดว่าหลังจากนี้สถานการณ์จะคลี่คลาย</p> <p>-เวียดนาม ประกาศห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ เริ่มมีผล 22 มี.ค.นี้</p> <p>-ตัวเลขผู้ติดเชื้อในมาเลเซียเพิ่มเป็น 1,183 ราย มีผู้เสียชีวิต 4 ราย</p> <p>-ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากกว่า 100 ได้แก่ เบลเยียม บราซิล ตุรกี แคนาดา โปรตุเกส สวีเดน นอร์เวย์ เอกวาดอร์ ลักเซมเบิร์ก เกาหลีใต้ เช็ก มาเลเซีย ไอร์แลนด์ เดนมาร์ก ออสเตรเลีย ส่วนประเทศที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อิตาลี สเปน อิหร่าน ฝรั่งเศส และสหรัฐฯ</p>	
<p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอว่า ในการสัมมนา 'ฝ่าวิกฤตโควิด-19' ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ศ.นพ.สมชาย เอี่ยมอ่อง ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ด้วยความเข้มแข็งของพลังภาครัฐและภาคประชาชนตลอดเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยสามารถชะลอการระบาดของเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการสูญเสียน้อย ด้านศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรด้านเวชภัณฑ์ได้ หากจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการเตรียมพร้อมทางระบบสาธารณสุขที่ดีพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า มีการประมวลความเห็นและข้อสังเกตของ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โรคระบาดเมื่อเดือนม.ค. จนถึงเดือนมี.ค. สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ตามหลังสถานการณ์เสมอ ขาดการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากจีน โดยเฉพาะการบริหารจัดการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า ทีมวิจัยจีนประกาศความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ขณะนี้อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมเพื่อการผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ส่วนของภาคเอกชน โดยบริษัทโฟซัน ฟาร์มาฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ไบโอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เอ็นเทคฯ จากเยอรมนี พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีน ขณะที่สหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ก่อน 4 คนแรกเข้ารับการรักษาตัวด้วยวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ชื่อ mRNA 1273 ซึ่งใช้บางส่วนของรหัสพันธุกรรมที่คัดลอกมาจากไวรัสโควิด-19 ผลิตขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หากการทดสอบได้ผลดี คาดว่าอาจใช้เวลา 12-18 เดือนจึงจะผลิตวัคซีนออกมาใช้จริงได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ กากีสี่เขียว</p> <p>-เสนอว่า อีกหนึ่งความร่วมมือที่ต้องชื่นชม คือ โครงการร่วมจัดหาและผลิตเจลล้างมืออนามัยเพื่อสุขอนามัยของตำรวจและประชาชน ที่มี พล.ต.ต.บุญยรัตน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ 7) รพ.ตำรวจ, ผบก.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, รอง ผบก.กองวิจัยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ร่วมกับ ศ.ดร.นงนุช เหมือนสิน ผอ.หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ได้แจกจ่ายไปยังสถานีตำรวจทั่วประเทศ สำหรับให้ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการได้นำขวดมาเติมไปใช้เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ kapook</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ กทม.และปริมณฑล (22 มี.ค.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ส่วนภาคเหนือ อยู่ระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 17 พื้นที่ มีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่ สูงสุดคือ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 178 มคก./ลบ.ม. ด้าน airvisual.com รายงานการจัดอันดับเมืองมลพิษ พบว่า เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 2 ของโลก ค่าฝุ่น 171 US AQI และกทม.อยู่ในลำดับที่ 52 ค่าฝุ่น 51 US AQI</p>	
<p>10 เมนูเสี่ยงหน้าร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี และโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวัง 10 เมนูช่วงหน้าร้อน ได้แก่ 1.จ่อม/ลาบ/ก้อยดิบ 2.อาหารทะเล 3.อาหารประเภทยำ 4.ข้าวผัดโรยเนื้อปู 5.อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของกะทิสด 6.ขนมจีน 7.ข้าวมันไก่ 8.ส้มตำ 9.สลัดผัก และ 10.น้ำแข็งที่ไม่สะอาด ผลิตไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้อาหารบูดเสียได้ง่าย อาจเสี่ยงทำให้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ แนะนำหลีกเลี่ยง “สุก ร้อน สะอาด”</p>	